



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา	สาขาวิชา	ประเภททุน
คณะเภสัชศาสตร์			
1	นายอุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ 6437908 PYSP/D	เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)	1
คณะสาธารณสุขศาสตร์			
2*	นางสาวจุฑารัตน์ ไข่ทา 6436535 PHET/D	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)	3
3*	นายคณิศร จินตามณี 6437209 PHET/D	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)	3
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล			
4	นายณชพล ภัทรกุลนิจ 6437016 MBNS/D	ประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	3

ระดับปริญญาโท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา	สาขาวิชา	ประเภททุน
คณะเภสัชศาสตร์			
5*	นางสาวมันตรีณี ประสพสม 6438269 PYPH/M	วิทยาการเภสัชภัณฑ์	1
6	นายศรัณญ์ สร้อยสน 6437243 PYNF/M	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร เพื่อสุขภาพ	1

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา	สาขาวิชา	ประเภททุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์			
7*	นางสาวสุนิศา ศรีสาริสต์ 6437237 PHET/M	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	1
สถาบันโภชนาการ			
8*	นางสาวกนกกร สมบูรณ์ 6436511 NUTS/M	พิษวิทยาและโภชนาการ เพื่ออาหารปลอดภัย	2
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล			
9	นางสาวกุลวรรธน์ มีดี 6436499 MBNS/M	ประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	3
คณะวิศวกรรมศาสตร์			
10	นางสาวณัฐกมล กิจจานุกิจ 6436946 EGCCH/M	วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)	1
11*	นางสาววรรณิศา เนียมสังข์ 6436387 EGCH/M	วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)	2
12*	นางสาวธัญธรณ์ กัดแป้นนาพันธ์ 6437991 EGCH/M	วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)	1
13*	นางสาวรมินดา รัตนอมรกุลชัย 6437993 EGCH/M	วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)	1
14	นายธนากร สุขุมาลัย 6437985 EGEW/M	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)	1

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษให้มีผล “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์สำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดภายในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หากไม่สามารถสอบให้มีผล “ผ่าน” ภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องขอใช้ทุนการศึกษาตามจำนวนที่ได้รับและถูกระงับการให้ทุนการศึกษา

มูลค่าทุนและระยะเวลาการให้ทุน

มูลค่าทุน

ประเภทที่ 1 นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตสำหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด อาทิ ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ประเภทที่ 2

นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตสำหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด อาทิ ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ประเภทที่ 3

นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตสำหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

ระยะเวลาการให้ทุน

ระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องยื่นความจำเป็นในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุน และสัญญาการรับทุนส่งกลับมายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย **ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564** หากพ้นจากกำหนดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยผู้ได้รับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้จาก QR code ท้ายประกาศ

การพิจารณาต่อทุน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาต่อทุนฯ หรือระงับการให้ทุนฯ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม ประจําภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้

- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

นักศึกษาต้องส่งแบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ทุกภาคการศึกษา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดมายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

การสิ้นสุดการให้ทุน

การให้ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” จะให้เป็นรายภาคการศึกษาและจะสิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน
2. นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ขอลาออกจากกรรับทุนการศึกษาดังกล่าว เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

3. หลักสูตร / สาขาวิชาของนักศึกษาผู้ได้รับทุนเสนอขอระงับการให้ทุน
4. ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเป็นสัญลักษณ์ C หรือ U
5. นักศึกษาผู้ได้รับทุนถูกสั่งให้พ้นสภาพ หรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
6. “ผู้รับทุน” มีผลการศึกษาดำเนินการต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
 - ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 - ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
7. กรณีผู้รับทุนยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่กำหนด
8. นักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
9. ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันร่วม หรือสถาบันสมทบ

การติดต่อ

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ทาง Line ID : @451pslqw

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



QR code แบบแจ้งความจำนงการรับทุน